

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๑๒๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

ณ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๐๗/ว ๓๐๙๑

ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนว่า คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ปรับแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้นำแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มาดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้งดวันหยุดราชการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ โดยไม่เป็นวันหยุดราชการและไม่เป็นวันหยุดงานของภาคเอกชน แต่จะชดเชยวันหยุดและสิทธิของผู้ใช้แรงงานในโอกาสต่อไป เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ประกอบกับรัฐบาล ได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดการเดินทาง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ประกาศ ให้ใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ มติคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรการของรัฐบาลในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ดำเนินการตามแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี โดยให้พิจารณาปรับเป้าหมาย และมาตรการการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับบริบท ความเสี่ยง และสถานการณ์ในพื้นที่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งด้านคน ด้านถนน และยานพาหนะ

/๒. ให้องค์กรปกครอง...

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เช่น สถานีขนส่งรถโดยสารสาธารณะ สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน ท่าเทียบเรือ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จุดพักรถ สถานที่จัดงาน และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจุดผ่านแดนทางบกและทางน้ำเข้มงวดในการเฝ้าระวังคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาในประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตลอดจนให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ ความตระหนักรู้ และวิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อให้กับประชาชนทราบ

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด และร่วมกับอาสาสมัคร จิตอาสาพระราชทานรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ จิตสำนึก และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ครอบครัวในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวคอยเฝ้าระวัง ตักเตือน และป้องปรามสมาชิกในครอบครัวของตนเองที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ทั้งนี้ ควรดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลหรือจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประจักษ์ รัตนสินธุ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๘๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๙๓๑

# ความที่สุด

ที่मत ๐๖๐๗/ว ๓๐๙๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ป. 18415
วันที่ - ๖ เม.ย. ๖๓
เวลา

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  
ถนนอุทองนอก กทม. ๑๐๓๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้วยคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ปรับแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้นำแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มาดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้งดวันหยุดราชการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ โดยไม่เป็นวันหยุดราชการและไม่เป็นวันหยุดงานของภาคเอกชน แต่จะชดเชยวันหยุดและสิทธิของผู้ใช้แรงงานในโอกาสต่อไป เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดการเดินทาง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ประกาศให้ใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ มติคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรการของรัฐบาลในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดังนั้น ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจึงขอให้ปรับแผนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ความเสี่ยง และสถานการณ์ในพื้นที่ ดังนี้

๑. ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดและกรุงเทพมหานครบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ดำเนินการตามแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี โดยให้พิจารณาปรับเป้าหมาย และมาตรการการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบท ความเสี่ยง และสถานการณ์ในพื้นที่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งด้านคน ด้านถนน และยานพาหนะ

๒. ให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงกลาโหม ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดและกรุงเทพมหานครดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เช่น สถานีขนส่งโดยสารสาธารณะ สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน ท่าเทียบเรือ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จุดพักรถ สถานที่จัดงาน

สพค.
เลขรับ 1925
วันที่
เวลา 15.40 น.

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
เลขรับ 4692
วันที่
เวลา 13.16 น.

และ ...

และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งให้จังหวัดที่มีจุดผ่านแดนทางบกและทางน้ำเข้มงวดในการเฝ้าระวังคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาในประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตลอดจนให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ ความตระหนักรู้ และวิธีในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อให้กับประชาชนทราบ

๓. ให้บังคับใช้กฎหมายจราจร โดยเน้นปัจจัยเสี่ยงหลักการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ดื่มแล้วขับ และไม่สวมหมวกนิรภัย รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎหมายสุรา และกฎหมายสถานบริการ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนให้พิจารณาดำเนินการตามมาตรการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกราย กรณีเกิดอุบัติเหตุ และมีผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บ (admit) ตามความจำเป็นและเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่

๔. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด และร่วมกับอาสาสมัคร จิตอาสาพระราชทาน รมณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ จิตสำนึก และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ครอบครัวในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวคอยเฝ้าระวัง ตักเตือน และป้องปรามสมาชิกในครอบครัวของตนเองที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่สืบสานประเพณีสงกรานต์เฉพาะในครอบครัว เช่น ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และขอความร่วมมือให้งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณีอื่น ๆ และพิธีทางศาสนาที่มีการรวมตัวกันของประชาชนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ หากเป็นงานจำเป็นที่ไม่สามารถเลื่อนได้ เช่น งานศพ ควรดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลหรือจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๓๗ ๓๗๑๙ โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๕๑๕๔